
sþ. 44. Fyrirspurn [44. mál]
til viðskiptaráðherra um vaxtaálagningu bankastofnana á veðskuldabréf í innheimtu.

Frá Guðrúnu Helgadóttur.

1. Hverjir voru vextir hverrar einstakrar bankastofnunar í landinu hinn 1. október s.l. af
skuldabréfum í innheimtu sem bundin eru hæstu lögleyfðum fasteignalánavöxtum?

2. Hyggst viðskiptaráðherra beita sér fyrir samræmingu vaxtaálagningar ef í ljós kemur að
vextir af ofangreindum veðskuldabréfum eru misháir eins og fram kom á síðasta
Alþingi?


